

หุ้นหุ้น - KSL เมย์ค่าสั่งศาลปกครองสูงสุดให้ คกก.คินเงินให้บริษัทย่อย 28.83 ล้านบาท พ่วงดอกเบี้ยอีก 7.5% ต่อปีภายใน 90 วัน หลังการจัดเก็บเงินส่งกองทุนชดเชยกฎหมาย ฟากโบรกเกอร์ชื่อนาคตสดเใส รับภวระนำตาลตั้งตัว หนุนราคาโลกทะยาน เขียรสะสม เป้าหมาย 5.00 บาท

นายรัชชัย คุญผลศิริ เลขาบริหาร บริษัท นำตาลชอมนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL เปิดเผยว่า แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับบริษัท นำตาลท่ามะกา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยว่า วันที่ 23 มกราคม 2549 บริษัทนำตาลท่ามะกา ได้ฟ้องคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (คกก.) ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอคืนเงินกู้ที่ถูกเรียกเก็บเป็นเงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ของฤดูกาลผลิตปี 2542-2543 ถึงปี 2545/2546 ที่คณะกรรมการเรียกเก็บเงินจากบริษัทย่อย โดยการหักเงิน 0.5% ของรายได้สุทธิของบริษัทย่อยในแต่ละฤดูกาลผลิต

● **ล้มหล่นรับทรัพย์ 28 ล.**

นอกจากนี้บริษัทยังต้องนำส่งให้แก่กองทุนดังกล่าว รวมเป็นเงินจำนวน 28,834,640.39 บาท เนื่องจากการเรียกเก็บเงินดังกล่าว

KSL ล้มหล่นรับทรัพย์ 28 ล. หลังศาลสั่งคกก.อ้อยคืนเงิน

เป็นการเรียกเก็บโดยมิชอบ ตามพ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย ต่อมา 30 พฤศจิกายน 2553 ศาลปกครองได้พิพากษายกฟ้องบริษัทย่อยจึงอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อ 27 ธันวาคม 2553

และเงินดังกล่าวไม่ถือว่าบริษัทย่อยสมัครใจยินยอมนำส่งให้กองทุน

ดังนั้นคณะกรรมการและกองทุนอ้อย จึงต้องคืนเงินให้แก่บริษัทย่อยรวมเป็นเงินจำนวน

28,834,640.39 บาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ฟ้องคดี (วันที่ 23 ม.ค.49) เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระครบถ้วน โดยให้ดำเนินการคืนเงินให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด (17 พ.ย.59) และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์ ให้แก่บริษัทย่อยด้วย

● **แกร่งอนาคต 5 บ.**

บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ให้คำแนะนำ "ซื้อ" หุ้น KSL โดยมีราคาเป้าหมาย 5.00 บาท เนื่องจากเชื่อว่าหุ้น KSL จะเป็นหุ้นที่ได้รับประโยชน์รายหลักจากแนวโน้มราคาน้ำตาลช่วงขาขึ้นซึ่งเป็นผลจากราคาซื้อขายน้ำตาล

ที่ลือกล่วงหน้าสำหรับสัญญาซื้อขายในปี 2559/60 นอกจากนี้การฟื้นตัวของธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจเอทานอลจะเป็นอีกปัจจัยที่จะหนุนกำไรสุทธิงวดบัญชีปี 2560 (พ.ย.59-ต.ค.60) ให้เติบโตก้าวกระโดด

ดังนั้น จากปัจจัยดังกล่าว ทำให้ฝ่ายวิเคราะห์คาดว่ากำไรสุทธิปี 2560 มีแนวโน้มเติบโตก้าวกระโดดสูงถึง 87% จากปีนี้ ถึงแม้ว่าราคาน้ำตาลในตลาดโลกจะปรับตัวลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากเงินเรียลที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (ส่งผลให้มีแรงเทขายจากผู้ค้าน้ำตาลและนักเก็งกำไร) แต่เรายังมองว่าปัจจัยพื้นฐานของอุปทานและอุปสงค์น้ำตาลจะยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี ล่าสุดจากภาวะน้ำตาลในตลาดโลกซึ่งยังคงอยู่ในภาวะขาดดุล (ถึงแม้ว่าจะขาดดุลลดน้อยลง) ต่อเนื่องไปยั้งปี 2559/60 ราคาเป้าหมายของเราสำหรับ KSL ที่ 5 บาทอยู่ภายใต้สมมติฐานโดยอ้างอิงกับอัตราส่วน PER ระยะยาวของหุ้น KSL ที่ 15 เท่า เราเชื่อว่าหากธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจเอทานอลสามารถฟื้นตัวกลับมาได้ในปี 2560 หุ้น KSL ควรจะถูกปรับเพิ่มมูลค่าให้ไปซื้อขายที่อัตราส่วน PER ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวของหุ้นเอง



อย่างไรก็ดี ล่าสุดทางศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง โดยพิพากษาว่า เงินที่คณะกรรมการเรียกเก็บในวิธีอัตราคงที่นั้น ไม่ใช่วิธีการเรียกเก็บเงินที่คณะกรรมการมีอำนาจเรียกเก็บและกองทุนไม่มีอำนาจจับไว้ได้ตามกฎหมาย การที่กองทุนอ้อยไม่คืนเงินดังกล่าวจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อบริษัทย่อย